

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### CRD – ดูเทคนิค แต่พูดไป ก็ต้องระวัง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...** ก็อย่างที่เห็นเมื่อเมฆเคยกล่าวไว้บ่อยๆ แหละครับ ถ้าดูหุ้นตัวไหน หรือรู้อะไรนอกในเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆ แล้ว มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น หรือรู้ว่าราคาจะต้องขึ้น แต่ในเมื่อพื้นฐานมันอาจจะยังไม่เอื้อ หรือตัวเลขในด้านปัจจัยพื้นฐาน มันอาจจะยังให้ราคาที่เราอยากจะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ ก็ต้องทำอะไรล่ะครับ... ทางแก้อ้อ แก้อิน หรือแก้อ้อม ก็ต้องกลับมาว่ากันที่ด้านปัจจัยทางเทคนิคไปก่อนแหละ แล้วเดี๋ยวนี ก็เห็นมีเยอะเสียด้วย ในสื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะต่างจากเมื่อก่อน ที่นักลงทุนมักจะได้อัปเดตข้อมูลจากสื่อหนังสือพิมพ์ หรือรายหุ้นทางทีวี... แต่ยุคนี้ ทุกท่านสามารถดูได้ทางมือถือ หรือ เครื่องมือสื่อสารติดตัว จะเห็นว่าสิ่งที่เขียนต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเขียนเล็ก เขียนน้อย (เขียนใหญ่ไม่ค่อยมี) จะออกมาว่ากันตามเพลงที่ตั้งขึ้นมาให้ความรู้ หรือแนะนำด้านการลงทุนในหุ้น... หรือแม้แต่การ LIVE หรือที่เรียกว่ารายงานสด ของนักวิเคราะห์ก็ตาม นอกจากนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคแล้ว นักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานนั้น ก็ไม่แพ้กันนะครับ หุ้นบางตัว หาเรื่องหาราว หรือหาสตอรี่ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเอ่ยในเชิงแนวพื้นฐานก็เลยอ้างปัจจัยทางเทคนิคไปเสียอย่างนั้น... เหนือเมฆก็ไม่รู้หรือกว่า จริงๆ แล้ว หุ้นจะมีดีอะไรซ่อนอยู่ หรือจะมีการ์ตูนนอกในอะไรมาก่อน แล้ว ออกจากวิเคราะห์หุ้นแล้วหุ้นขึ้นได้ทันตา ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่รองรับก็ว่ากันด้วยปัจจัยทางเทคนิค ก็แค่บอกว่า “เก็งกำไรทางเทคนิค” ก็เท่านั้น... ก็เป็นไปได้อย่างนี้นะ อาจจะเสี่ยงๆ การวิเคราะห์แบบทางการในการให้ข้อมูล... แต่พูดเทคนิคไป ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ ไม่ใช่จะอุ่มใจมากนัก

**ดูตามเกม...** ก็ต้องกล่าวกันในเกมรูปแบบการเล่นมากกว่า ที่จะกล่าวอย่างอื่นแล้วละครับ จะบอกว่ามีพลังมาก พลังน้อย พลังแอบแฝงอะไร ก็ไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนี่... เดี่ยวจะเข้าข่าย โดนคดีเอาได้

**แนวรับ** : ... 1.44-1.40 หรือต้องไม่ลงมามากกว่า 1.30 ไว้ก่อน

**เป้าหมาย** : ... ว่ากันตามความน่าจะเป็นของ Pattern ก็มอง 2.00

Price Chart...(CRD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CRD...** เห็นการขึ้นขนาดทดสอบที่ระดับ 1.40 บ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันได้อย่างมั่นคง โดยที่ผ่านมาจะเห็นว่า ผ่านได้ แต่ยืนไม่ได้ หรือปิดเหนือระดับ 1.40 ไม่ได้... แต่ด้วยการอ่อนตัวลง ไม่ลงต่ำกว่ารอบการลงก่อนหน้านี้... นั่นแปลว่า เหมือนอยากที่จะขึ้นและวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้มาปิดเหนือ 1.40 ได้ ถ้าหากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.40 โครงสร้างตามภาพนี้จะเรียกว่า Ascending โดยวัฏระยะฐานของสามเหลี่ยมโดยประมา จะทำให้เราได้เป้าหมายแถวๆ 2.00 ได้เลย และยิ่งถ้าเราเห็นรูปแบบของ MA. ที่มีภาพของกระงิราคาที่เส้น MA. เริ่มเรียงตัวนั้น จะอยู่แถวๆ 1.00 บาท นั่นก็แปลว่า ตามสถิติแล้ว เราก็จะหวัง 2.00 ได้เช่นกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน